

# Thấm đượm nghĩa tình đồng đội

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh còn tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cơ sở thêu ren của gia đình cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Thi, thôn Nguyệt Lăng, xã Minh Khai (Vũ Thư) hiện đang tạo việc làm cho 30 lao động, trong đó có nhiều người là con em CCB với thu nhập bình quân từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng. Bản thân CCB Trần Văn Thi tích cực nghiên cứu, lao động sáng tạo, đầu tư trang thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu về gần 400 triệu đồng. CCB Trần Văn Thi chia sẻ: Giúp đỡ người thân của các CCB khi mới vào học nghề, giúp họ có được thu nhập ổn định, gia đình các CCB với bớt khó khăn trong cuộc sống là niềm vui của gia đình tôi.



Cơ sở thêu ren của gia đình cựu chiến binh Trần Văn Thi tạo việc làm cho 30 lao động với thu nhập bình quân từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Thư cho biết: Trên địa bàn huyện Vũ Thư hiện có rất nhiều hội viên như CCB Trần Văn Thi. Các CCB không chỉ tích cực phát triển kinh tế mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Năm 2018, Hội

CCB huyện Vũ Thư đã tổ chức vệ sinh 26 nghĩa trang liệt sĩ, trao 656 suất quà trị giá hơn 143 triệu đồng cho gia đình chính sách, thăm, tặng quà 902 hội viên ốm đau với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng, tặng 208 hội viên quà đời...

Trong năm 2018, các cấp hội CCB trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "CCB gương mẫu", tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội. Các cấp hội CCB nắm chắc tình hình

đời sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng chính sách. Nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm, đã có hơn 3.000 lượt hội

**Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức hội tiến hành và soát các đối tượng được hưởng chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trở về địa phương và chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thời việc được hưởng chế độ đúng đối tượng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở phấn đấu trong năm 2019 xây dựng quỹ hội bình quân đạt từ 290.000 đồng/hội viên, giảm 0,2% hộ hội viên nghèo theo chuẩn mới.**  
(Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh)

viên tham gia chăm sóc, tu sửa và hơn 10.800 căn bộ, hội viên dâng hương tại 236 nghĩa trang, đầu tư sắm sửa các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở đã vận động các nhà hảo tâm tặng hơn 3.800 suất quà trị giá hơn 900 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chúc thọ hơn 2.400 hội viên, gặp mặt, tặng quà hơn 4.700 đồng chí lãnh đạo hội CCB qua các thời kỳ với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Hội Doanh nhân CCB tỉnh xây mới và sửa chữa 3 nhà tình nghĩa trị giá 140 triệu đồng. CCB Vũ Đình Tăng ở thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long (Tiền Hải) chia sẻ: Gia đình tôi cảm ơn cấp ủy,

chính quyền các cấp cùng Hội CCB tỉnh đã giúp đỡ 50 triệu đồng để gia đình xây dựng căn nhà tình nghĩa. Nhờ có căn nhà chắc chắn mà cuộc sống của hai vợ chồng tôi bớt khó khăn hơn rất nhiều. Bên cạnh các hoạt động tình nghĩa, các cấp hội CCB trong tỉnh còn huy động và hướng dẫn hội viên sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, hội viên CCB đang làm chủ 157 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 1 hợp tác xã, 277 trang trại hoặc đồng nghiệp, tạo việc làm cho hơn 14.200 lao động, góp phần nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo toàn tỉnh còn 0,89%.

**TIẾN ĐẠT**

## ► Kêu gọi đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ giữa Đức và Việt Nam



Ảnh minh họa

(chinhphu.vn) Việt Nam và CHLB Đức thông báo kêu gọi đề xuất các dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và ứng dụng đổi mới trong một lĩnh vực công nghệ và ứng dụng. Đặc biệt, ưu tiên trong các lĩnh vực: công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, tự động hóa, khoa học vật liệu. Các đề xuất dự án cần phát triển các sản phẩm để sẵn sàng thương mại hóa, các phương pháp hoặc dịch vụ dựa trên công nghệ có tiềm năng thị trường cao.

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức sẽ tạo điều kiện tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính cho các dự án hợp tác này. Các đề xuất dự án sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Quản lý dự án AiF Projekt GmbH cùng đánh giá. Kết quả đánh giá sẽ được thông báo trong vòng 4 tháng sau khi hết hạn nộp đề xuất. Các đề xuất có kết quả đánh giá tốt có thể được hai bộ cùng cấp kinh phí thực hiện từ các chương trình tài trợ quốc gia hoặc nguồn khác tùy theo khả năng và cơ chế tài chính của mỗi nước.

Kết quả của dự án phải góp phần phát triển các sản phẩm thương mại, quy trình hoặc dịch vụ kỹ thuật. Các đề xuất dự án phải đáp ứng các yêu cầu như có sự tham gia của ít nhất một doanh nghiệp Việt Nam và một doanh nghiệp Đức và một viện nghiên cứu/trường đại học Việt Nam. Các doanh nghiệp hoặc các tổ chức nghiên cứu của những nước khác cũng có thể được tham gia. Các đối tác này sẽ không được tài trợ.

Kết quả của dự án phải mang lại giá trị gia tăng nhờ hoạt động hợp tác quốc tế giữa các thành viên tham gia của hai nước. Thời gian thực hiện dự án không quá 3 năm. Bất kỳ đối tác nào có dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển đáp ứng được các tiêu chí trên có thể nộp đề xuất như thông báo này theo luật, quy tắc, quy định và thủ tục hiện hành.

Hạn nộp đề xuất: đến hết ngày 28/2/2019. Mẫu đề xuất có thể được tải từ trang web: [www.zim.de/internationale-ausschreibungen](http://www.zim.de/internationale-ausschreibungen) (phía Đức) hoặc trang web: [www.most.gov.vn](http://www.most.gov.vn) của Bộ Khoa học và Công nghệ (phía Việt Nam).

## ► Tổ chức giải lần sự rồng toàn quốc năm 2019

(chinhphu.vn) Tổng cục Thể dục thể thao đã ban hành kế hoạch tổ chức giải lần sự rồng toàn quốc năm 2019 từ ngày 22 - 26/12/2019 tại thành phố Cần Thơ. Các đoàn tham gia tranh tài sẽ chia ngày thi đấu theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Các đoàn thi đấu một lượt, tính điểm trực tiếp theo luật thi đấu lần sự rồng do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2013. Ban tổ chức sẽ chọn trực tiếp một xuất sắc để công diễn trong lễ trao thưởng và bế mạc giải.

Thông qua giải góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; động viên thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu lần sự rồng nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao đặc sắc của dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của nhân dân, tăng cường hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương trong cả nước.

Được biết, giải lần sự rồng toàn quốc lần thứ V tổ chức tháng 2/2018 đã quy tụ 640 vận động viên đến từ 32 đội lần sự rồng của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đội tranh tài tại 7 nội dung thi đấu gồm: Mai hoa thung nam, Mai hoa thung nữ, Lăn nhảy bụng, Lăn leo cột cá nhân, Lăn leo cột đồng đội, Lăn sư các bài múa tự sáng tác và múa rồng.

**PHAN ANH**

# ĐÔNG MINH 10 năm liền hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân

Năm 2018, trong khi còn 6 xã, thị trấn của huyện Tiên Hải không hoàn thành chỉ tiêu giao quân thì xã Đông Minh lại giao vượt 7 tân binh so với chỉ tiêu được giao. Đây là năm thứ 10 liên tiếp (2008 - 2018) Đông Minh hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giao quân.



Xã Đông Minh tổ chức tặng quà tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ.

Đông Minh là xã thuộc tuyến biên phòng biển, nằm cách trung tâm huyện Tiên Hải 10km về phía Đông, có diện tích đất tự nhiên 8,34km<sup>2</sup>, 3.057 hộ với 9.486 nhân khẩu. Những năm gần đây, xã có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế, từ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản đến kinh doanh dịch vụ và du lịch. Trước bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, Đông Minh đã xác định phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

chọn, gọi công dân nhập ngũ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng cần tập trung lãnh đạo. Cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động quán triệt đầy đủ nhiệm vụ đến Đảng bộ, từng chi bộ thôn, tập trung mọi nỗ lực để lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Hàng năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đều xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức khai tới các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn nhằm thực

hiện, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất. UBND xã thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác, phân công cấp ủy phụ trách; các ngành, đoàn thể trực tiếp xuống cơ sở thôn, các hội gia đình có con em trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, nhất là nam công dân hiểu rõ, tự giác chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Ban CHQS xã thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt diễn biến tình hình và tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kịp

thời báo cáo để từ đó đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, sinh động. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác động viên, thăm hỏi, tặng quà thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, qua đó

đã để lại những hình ảnh và ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân, vì vậy 10 năm liền Đông Minh luôn hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giao quân.

Theo ông Tô Xuân Đam, Chủ tịch UBND xã, trong 10 năm (2008 - 2018), nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở Đông Minh được tiến hành trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong xã ổn định, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nhận thức của nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng cao. Sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh những thuận lợi nói trên cũng còn không ít khó khăn như sự tác động của nền kinh tế thị trường, cơ chế, chính sách mở cửa của hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công tác quản lý hành chính nhân khẩu gặp nhiều khó khăn, mặt khác thanh niên trong độ tuổi thực nghĩa vụ quân sự đi làm ăn xa, lâu ngày chiếm tỷ lệ lớn. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, sự hướng dẫn của Ban CHQS huyện và sự phối hợp chặt chẽ

7 giờ 30 phút một ngày cuối tháng 11/2018, chúng tôi cùng đoàn cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) có mặt tại hội trường UBND xã Minh Khai (Vũ Thư) để tổ chức buổi tuyên truyền lưu động và trợ giúp pháp luật miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo... Rất đông bà con đã có mặt để được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nhờ trợ giúp pháp lý (TGPL) đối với những vụ việc cụ thể.

# "Cầu nối" hợp lòng dân

Thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) tổ chức đợt trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực giúp cơ quan chức năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là nguyện vọng chính đáng của người nghèo và đối tượng chính sách, qua đó điều chỉnh chủ trương, quyết sách cho phù hợp với thực tiễn.

khó khăn, không có máy riêng nên tới ngày con trai ông vui đầu vào quán game. Tháng trước, do mắc nợ, không kiếm ra tiền để trả, con ông đã mượn xe máy của người quen đi bán lấy tiền trả nợ và tiếp tục chơi game. Sự việc bại lộ, công an vào cuộc, con ông bị bắt về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khi được ông T. xin tư vấn về hành vi của con ông, cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã giải thích rất cặn kẽ để ông hiểu hành vi của con

ông là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, gia đình ông thuộc diện cận nghèo nên cần bộ hướng dẫn ông làm đơn xin được trợ giúp và cử người tham gia tố tụng (bảo chữa) miễn phí cho con ông tại tòa án. Bà T.T.P. năm nay hơn 60 tuổi. Vợ chồng bà không có con, chồng bà đã chết cách đây 6 năm, hiện nay bà đang ở ngôi nhà mà vợ chồng bà bỏ tiền ra xây dựng trên mảnh đất hương hỏa của bố mẹ chồng để lại. Bà xin tư vấn xem bà

có quyền sở hữu mảnh đất gắn liền ngôi nhà đó không, nếu sở hữu thì thủ tục như thế nào để được cấp sổ đỏ mang tên bà. Sau khi được cán bộ TGPL giải thích cặn kẽ về quyền và lợi ích hợp pháp của bà trên mảnh đất đó, bà P. rất mừng. Trên đây chỉ là hai trường hợp được TGPL trong buổi TGPL lưu động tại xã Minh Khai. Ngoài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hội trường, tất cả các vụ việc bà con nhờ tư vấn, cán bộ Trung tâm Trợ

giúp pháp lý nhà nước đã nghe kỹ lưỡng để nắm rõ nội dung cần tư vấn, đưa ra các phương án giải quyết bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cho biết: Hoạt động TGPL với mục tiêu nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao dân trí pháp lý, tạo điều kiện cho người yếu thế trong xã hội vươn lên trong việc tiếp cận pháp luật, tạo ra cơ chế công bằng cho mọi công dân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tổ chức và hoạt động TGPL sẽ góp phần mở rộng việc thực thi dân chủ ở cơ sở, nhất là mở rộng dân chủ trực tiếp. Thông qua nhận thức pháp luật của người được TGPL, họ biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bảo đảm sự bình đẳng của công dân

trước pháp luật. Thực tiễn công tác TGPL cho thấy đây là chính sách hợp lòng dân, phù hợp với đạo lý của dân tộc, giúp người được TGPL bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thông qua hoạt động TGPL góp phần nâng cao hiểu biết pháp

luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. TGPL cho người nghèo cũng thể hiện tinh thần vị tha của pháp luật và của chế độ ta, đáp ứng yêu cầu phát triển

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp và chủ động hội nhập quốc tế.

**NGUYỄN TÙNG**



Người dân được tư vấn pháp lý.